

เลขที่ KISS 012/2565

วันที่ 25 ตุลาคม 2565

เรื่อง การจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มเติมของ บริษัท ไฮไปโอไซ จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และการสละสิทธิการจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มเติมบางส่วนของบริษัท ไฮไปโอไซ จำกัด ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 บริษัทฯ ได้จองซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มเติมและสละสิทธิการจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มเติมบางส่วน ของ บริษัท ไฮไปโอไซ จำกัด (“HIB”) บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.93 โดย HIB เป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย โดยมีรายละเอียดที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มเติมของ HIB ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ เนื่องจากก่อนการจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มเติมบริษัทฯ ถือหุ้นสามัญใน HIB อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 50.93 โดยบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มเติมของ HIB เพิ่มเติม จำนวน 1,150 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนของ HIB ในราคาจองซื้อหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 115,000 บาท (“**ธุรกรรมการจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มเติม**”)

2. นอกจากนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ HIB มีหน้าที่ต้องเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน HIB ซึ่งเมื่อคำนวณจากสัดส่วนการถือหุ้นในปัจจุบันของบริษัทฯ กล่าวคือ ร้อยละ 50.93 นั้น HIB ต้องเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มเติมในรอบดังกล่าวนี้ให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวน 6,089 หุ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มเติมของ HIB เป็นจำนวน 1,150 หุ้นเท่านั้น ดังนั้น บริษัทฯ ได้สละสิทธิในการซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มเติมบางส่วนจำนวน 4,939 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ HIB ในราคาจองซื้อหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 493,900 บาท (“**ธุรกรรมการสละสิทธิการจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มเติม**”)

ทั้งนี้ ภายหลังการทำรายการดังกล่าวทั้งหมดข้างต้น ในปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญใน HIB รวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.60 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ HIB ภายหลังการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิออกเสียงใน HIB คิดเป็นร้อยละ 50.99 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ HIB ภายหลังการเพิ่มทุน จึงทำให้ HIB ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีอำนาจควบคุมใน HIB เช่นเดิม โดยโครงสร้างกรรมการและการบริหารในบริษัทย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

(ธุรกรรมการจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มเติม ธุรกรรมการสละสิทธิการจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มเติม รวมเรียกว่า (“**ธุรกรรม**”))

ทั้งนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นบุริมสิทธิเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และธุรกรรมการสละสิทธิการจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มเติม เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”)

ในการนี้ ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท อันได้แก่ ธุรกรรมการซื้อหุ้นบุริมสิทธิ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.45 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) ทั้งนี้ บริษัท มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้อยู่ซึ่งมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 1.95 โดยคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ดังนั้น ภายหลังจากรวมขนาดรายการเข้ากับรายการได้มาของบริษัท ในรอบระยะเวลา 6 เดือน ธุรกรรมการจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มเติม จึงมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 2.40 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งมีขนาดน้อยกว่าร้อยละ 15 การได้มาซึ่งสินทรัพย์นี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

นอกจากนี้ ขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท อันได้แก่ ธุรกรรมการสละสิทธิการจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มเติม มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.93 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) ทั้งนี้ บริษัท ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้อยู่ ดังนั้น ขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จึงมีขนาดสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.93 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น บริษัท จึงไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด

อนึ่ง HIB และผู้ถือหุ้นใน HIB ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ที่จะทำให้อุทธรณ์ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวรวรรณ ไชยกำเนิด)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร